

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHOÁ “RUNG CHUÔNG VÀNG - VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG XANH” KHỐI 12 - NĂM HỌC 2022 - 2023

Nằm trong chuỗi hoạt động: Ngày hội “Vì một môi trường xanh” do nhà trường phát động vào cuối tháng 3 năm 2023, Tổ Lý - Hoá - Sinh - CN và nhóm bộ môn Địa tổ chức chương trình **“Rung chuông vàng”** cho học sinh khối 12. Thầy và trò trường THPT số 2 Phù Cát đã có một ngày 10 tháng 4 năm 2023 - Ngày Hội - ngày ngoại khoá nhiều cảm xúc!

Mở đầu chương trình là tiết mục văn nghệ do các em học sinh lớp 10 biểu diễn. Tiết mục múa phụ hoạ cho ca khúc hướng đến chủ đề buổi ngoại khoá: **Chung tay bảo vệ môi trường** - Sáng tác Võ Văn Lý.

Mọi ánh mắt tập trung, hướng nhìn đến tiết mục khởi đầu cho buổi ngoại khoá. Quang cảnh trường cũng trở nên đẹp hơn nhiều!



Quang cảnh sân trường trước giờ thi đấu



Tiết mục Văn nghệ chào mừng

Tiệc mừng đem lại cho người xem với màn kết thật ấn tượng. Đó là sự chung tay với thông điệp: “Vì một môi trường xanh”.

Chương trình Rung chuông vàng chào đón 36 thí sinh, là những gương mặt tiêu biểu được lựa chọn đại diện từ 9 lớp 12. Tất cả các thí sinh đã sẵn sàng.

Với thể lệ cuộc thi được ban tổ chức đưa ra: mỗi thí sinh phải trả lời theo thứ tự từ câu 1 đến câu 20 (gồm câu trắc nghiệm và tự luận), sai ở câu nào thì bị loại khỏi cuộc chơi và rời sân thi đấu ở câu đó; về ngôi đứng vị trí theo hướng dẫn của thầy cô, chờ đợi cứu trợ.



Chuẩn bị của các đội trước khi lên sân thi đấu



Giờ thi đấu bắt đầu, 28 thí sinh đã sẵn sàng

Sau một loạt các câu hỏi, trên sân đấu còn lại 4 thí sinh xuất sắc nhất.



4 thí sinh xuất sắc còn lại trên sàn đấu

Với sự cứu trợ từ Thầy Phạm Ngọc Sang (Bí thư Đoàn trường).



Thầy Phạm Ngọc Sang (Bí thư Đoàn trường) thực hiện cứu trợ để các em trở lại sàn đấu

Đôi bàn tay vàng của thầy Sang đã đem lại may mắn cho các thí sinh, với lá thăm: Tất cả thí sinh bị loại được trở lại sàn đấu.



Tất cả 28 thí sinh đã trở lại sàn đấu

Các em có cơ hội được trở lại sàn đấu để tiếp tục chinh phục các câu hỏi khó hơn của chương trình.

Nhiều cung bậc cảm xúc: hồi hộp, vui mừng, ... của ban tổ chức, thầy cô và thí sinh cùng khán giả trải qua trong suốt hội thi.

Cuối cùng hội thi cũng dần đến hồi kết khi Top 3, rồi Top 2 thí sinh trên sàn đấu đã xuất hiện.

Các em đã xuất sắc vượt qua 36 bạn cùng chơi để đi đến các giải thưởng của chương trình.



Hai thí sinh xuất sắc nhất còn lại trên sàn đấu: Đỗ Hồng Hạ (12A1) và Lê Thị Phương Hào (12A4) tranh giải Nhất của Hội thi

Phần thi dành cho khán giả diễn ra vô cùng sôi nổi và hào hứng trong lúc chờ đợi ban tổ chức in giấy khen trao thưởng cho các bạn đạt giải.!



Phần thi của khán giả - hai MC của chương trình Hồng Nam và Hồng Đào

Ban tổ chức đọc quyết định Khen thưởng cho các học sinh đạt giải trong các hội thi của chuỗi hoạt động Ngày hội “Vì một môi trường xanh”.



Thầy Nguyễn Tiến Thắng, thư ký HĐ trường đọc Quyết định khen thưởng

Đại diện Ban giám hiệu nhà trường, Cô Nguyễn Thị Thu Hà trao giải thưởng và Giấy khen cho các em khối 12 đạt giải qua Hội thi “Rung chuông vàng”.



Cô Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Hiệu trưởng trao giải Nhất, Nhì, Ba Rung chuông vàng

Số báo danh	Họ và tên thí sinh đạt giải	Lớp	Đạt giải
10	Đỗ Hồng Hạ	12A1	Nhất
11	Lê Thị Phương Hào	12A4	Nhì
35	Võ Nguyễn Anh Trúc	12A6	Ba

Theo đó, các giải thưởng cho khối 10 và khối 11 cũng được trao cho các em.



Cô Nguyễn Thị Thu Hà - PHT - trao giải cho các sản phẩm tái chế - bảo vệ môi trường



Các thành viên Tổ Lý-Hoá-Sinh và Đoàn trường sau buổi Ngoại khoá

Chuỗi hoạt động: Ngày hội “Vì một môi trường xanh” được nhà trường phát động và đã được các em tham gia nhiệt tình, hào hứng và không kém phần quyết liệt, kịch tính. Ngày hội thành công rực rỡ và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong mỗi thành viên trường THPT số 2 Phù Cát./.

Ban biên tập
Website trường THPT Số 2 Phù Cát